



ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ **43**
ชาวพุทธวิเศษดี จำกัด
PHUTSC.com
ฉบับที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สวัสดิ์สมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน

😊 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... สหกรณ์ฯ มีเรื่องมาขอประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดั่งนี้นะจ๊ะ...!!



ข่าวดีสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นที่แน่นอนแล้วคือ **วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562** เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. - 17.30 น. ห้องประชุมบุญยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมดุสิตา จะมีการเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ขอลาออก ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปใช้สิทธิกันจ้ะ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

☞☞ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ลาออกได้แล้ว ดังนี้

☞ ตำแหน่งประธานกรรมการ

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 1 คน (มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) คือ

1. นางดุชนิ ไพรซ์เวสส์ หมายเลข 1

☞ ตำแหน่งกรรมการ สังกัด ดุสิตา

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 4 คน (เลือกได้ไม่เกิน 4 หมายเลข) ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับที่ 1 และ 2 จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี **สำหรับ** ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับที่ 3 และ 4 จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ได้แก่

1. นางเพียงใจ ชาวเหลือง หมายเลข 1

2. นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวิ หมายเลข 2

3. นายบุลากร ประกอบคำ หมายเลข 3

4. นางนิรมล นาฏกระสูตร หมายเลข 4

☞ ตำแหน่งกรรมการ สังกัด สกสค.

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน (เลือกได้ไม่เกิน 2 หมายเลข) มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี) ได้แก่

1. นางอัจฉรา วรลักษณ์กุล หมายเลข 1

2. นายประกอบ ม่วงมี หมายเลข 2

หมายเหตุ สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกกรรมการดำเนินการจะต้องเป็นสมาชิก

ประเภทสามัญถึงจะมีสิทธิ์ X เลือกกรรมการได้ทั้ง 2 สังกัด

☞☞ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

***** ... ขอให้สมาชิก สอ.ชพ.ทุกท่านโปรดรับทราบดังนี้**

สอ.ชพ.ของเราได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคหกรรมสภา และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เพื่อขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัดให้กับสมาชิก สอ.ชพ.ทุกท่าน สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้กำหนดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมบุญยกเขต ชั้น 1 อาคารหอประชุมคหกรรมสภา ของเรานั่นเอง

!!!... และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิก สอ.ชพ.ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะอาจจะดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ไม่ได้ !!!** เนื่องจากสมาชิกอยู่ไม่ครบองค์ประชุม ผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์อาจขอให้ทบองค์ประชุมและยุติการประชุมใหญ่ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการอนุมัติเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนด้วย และที่สำคัญคณะกรรมการมีมติให้จ่ายค่าตอบแทน 600 บาท แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ในกรณี ที่สมาชิกไม่เข้าร่วมประชุม หรือมีเหตุจำเป็นใด ๆ ก็แล้วแต่ ในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จะไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ ทั้งสิ้น ที่จะขอรับค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม

จึงขอให้สมาชิกทุกท่านเห็นความสำคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ด้วย เพราะเป็นการดูแลผลประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของสมาชิก รวมทั้งร่วมกันพิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

คณะกรรมการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สอ.ชพ. ชุดที่ 43 ดูแลผลประโยชน์ของพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมา

จัดทำโดย... ประชาสัมพันธ์ สอ.ชพ. นางสาวบุญสม เจริญฤกษ์ (สม สกสค.) 081-251-1256

www.phutsc.com